

แบบรายงานผลคอล์มน์ “เล่าสู่กันฟัง”

เรื่อง อบรมครบเครื่องสร้างเว็บไซต์แสดงในทุกอุปกรณ์ (Responsive Website)

ด้วย HTML5 Bootstrap Framework

4 – 5 มิถุนายน 2558

สถานที่ ณ ศูนย์อบรม CMYK Stylist Meeting Room ชั้น 2 ห้อง blue

โรงแรมมายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค แอท รัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สาระสังเขปที่ได้จากการประชุม /อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ในปัจจุบันอิทธิพลของอุปกรณ์แบบพกพาได้ถูกนำมาเป็นประเด็นในการพัฒนาเว็บไซต์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ หรือการออกแบบเว็บไซต์ โดยหลักการคือ ทำอย่างไรเราจึงจะพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ โดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดหน้าเว็บไซต์สำหรับการแสดงผลอุปกรณ์นั้นๆ แยกจากกัน ผู้พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์จึงต้องคำนึงถึง (Responsive Website) ทำให้หน้าเว็บไซต์แสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Desktop, Mobile หรือ Tablet ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม และสะดวกในการอ่านข้อมูล โดยที่เรามีเว็บไซต์เพียงชุดเดียว ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการพัฒนาและการดูแล ด้วยชุดเครื่องมือที่ประกอบด้วย HTML5, Bootstrap Framework, CSS3 และ JQuery เป็นต้น ด้วยความสามารถของชุดเครื่องมือเหล่านี้ที่มีความสามารถในการรองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ได้อย่างสวยงาม และสะดวกในการพัฒนาต่อยอดได้ง่าย

สรุปการอบรมทั้ง ๒ วัน มีความเกี่ยวเนื่องกัน ผู้เข้าอบรมต้องมีสมาธิ ทำความเข้าใจที่วิทยากรอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ หากเรียนรู้ไม่ทันให้ยกมือขึ้น เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้วิทยากรได้ทราบ วิทยากรจะเดินมาชี้แนะ และอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ในช่วงท้ายของการอบรม วิทยากรได้แนะนำเทคโนโลยีและกฎมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ (Responsive Website) แล้ว ในอนาคตการพัฒนาต้องมีความยืดหยุ่นต่อกลุ่มผู้ใช้ที่พิการทางสายตา เมื่อผู้พิการทางสายตาเคลื่อนนิ้วไปยังบริเวณใดบนหน้าเว็บไซต์ จะปรากฏเสียงพูด (Voice) ออกมาเพื่อสื่อความหมายและอ่านข้อความเสียงบริเวณนั้น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานด้านการพัฒนาเว็บไซต์หรือการการเขียนภาษา HTML และ CSS มาก่อน
2. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน้ตบุ๊กไปเอง ควรเลือกสเปคโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูง
3. ควรศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางไปยังสถานที่อบรม

(นายวรพล เจนวีไลศิลป์)

ผู้รายงาน